

คู่มือนิสิตใหม่

คณะวิทยาศาสตร์



ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์

สารต้อนรับนิสิตใหม่

คนบดีคณะวิทยาศาสตร์

ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 48 ทุกท่าน

กว่า 68 ปี (พ.ศ. 2498 - 2566) มหาวิทยาลัยบูรพา ที่รู้จักกันในนามวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (พ.ศ. 2498) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2517) อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะแรกที่เริ่มก่อตั้งมาพร้อมกัน พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์คือการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ จบการศึกษาออกไปเป็นที่พึงพิง เป็นความหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้นิสิตเก่งวิชาการและเก่งความดี มีคุณภาพขึ้นไม่ได้ ถือว่ายังทำหน้าที่ไม่สำเร็จ พวกเราทุกคนต้องร่วมใจกันเป็นหนึ่งและก้าวเดินไปด้วยกัน ร่วมกันเป็นบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ



ในนามของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ขอยืนยันในการทำหน้าที่ของคณาจารย์ทุกท่านที่จะทุ่มเทอบรมสั่งสอนนิสิตด้วยความรักและปรารถนาดี และการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ช่วยเหลือบริการการศึกษาด้วยความเต็มใจยิ่ง รวมทั้งศิษย์เก่าที่คอยส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ผนึกกำลังให้นิสิตใหม่ประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ที่สุดแล้วตัวนิสิตจะเป็นกลไกสำคัญ ที่จะทำให้ความมุ่งมั่นหวังของคณะวิทยาศาสตร์สำเร็จได้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ แต่เกิดจากความตั้งใจให้เกิดคุณภาพ กับการเรียน ก็เช่นเดียวกันนิสิตจะจบออกไปเป็นคนเก่งวิชาการและเก่งความดีได้ ต้องเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไปเลือกใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

ขอขอบคุณนิสิตรุ่นที่ 48 ของคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน และผู้ปกครองที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานให้มาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งให้คณะวิทยาศาสตร์ก้าวเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ 48 ทุกท่าน สู่ เรียนวิทย์ ตัดทะเล ในรั้วเทาทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวารานุรักษ์
คนบดีคณะวิทยาศาสตร์

๗

สารต้อนรับนิสิตใหม่

รองคณบดีฝ่ายพัฒนากฎหมายบุคคล การคลังและทรัพย์สิน

ขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566

ครูขอให้นิสิตทุกคนมีความสุข มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์ ทั้งด้านการเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ การเริ่มศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของนิสิตในด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียน ความมีวินัย การใช้ชีวิตประจำวัน และการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น ๆ ด้วย

สุดท้ายนี้ ครูขอเป็นกำลังใจให้กับนิสิตทุกคน ขอให้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและขอให้ลุล่วงสมดังปรารถนาทุกประการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาชญา หงส์เลิศคงสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนากฎหมายบุคคล การคลังและทรัพย์สิน

สารต้อนรับนิสิตใหม่

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



ขอต้อนรับนิสิตใหม่สู่รั้วเทา-ทอง ดินแดนที่มีมนต์ขลัง ใครได้มาอยู่ที่แห่งนี้จะไม่ค่อยอยากจากไปไหน อยากจะจบที่นี้ทำงานที่นี้ และใช้ชีวิตอยู่ที่นี้ บ้านแห่งวิทยาศาสตร์อบอุ่นเสมอ มีมิตรภาพที่ดี มีรอยยิ้ม มีความสนุกสนาน และความท้าทายรออยู่ คณะวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่แหล่งเรียนรู้หรือสถานศึกษาเท่านั้น คณะนี้เปรียบได้กับบ้านหลังที่สองมีทั้งพี่ ๆ เพื่อน ๆ และคณาจารย์ คอยดูแลและช่วยเหลือยามที่เธออ่อนล้า ท้อแท้ และหมดหวัง ที่แห่งนี้จะดูแลและหล่อหลอมให้เธอเป็นคนคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป ท้ายนี้ผมก็ขอให้

ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน มีความสุขในการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี้นะครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สารต้อนรับนิสิตใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 66 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาวะวิกฤตหลายอย่าง อาจารย์รับทราบดีว่าพวกเราอาจมีความวิตกกังวลและใช้ชีวิตไม่สบายใจสักเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามชีวิตจำเป็นต้องดำเนินต่อไป พวกเราเป็นนิสิตใหม่จำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การเรียนและการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ภายใต้ภาวะวิกฤตซึ่งเราไม่รู้ว่า จะสิ้นสุดเมื่อไร สิ่งนี้ให้ความยั่งยืนถาวรหายไป มีแต่ความเป็นจริงชั่วคราว พวกเราจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญเพื่อสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา พวกเราอาจจะมีเวลามาก แต่ ณ บ้านหลังใหม่หลังนี้ นิสิตไม่ได้ได้อยู่โดยลำพัง อาจารย์ทุกท่านมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งและเราจะจัดสรรทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ในรั้วคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในบ้านหลังใหม่หลังนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีทักษะชีวิต ได้มีความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ดี ที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปในอนาคต การมีทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่และมีความท้าทาย เราอาจต้องใช้กำลังกาย กำลังใจ และพลังในการขับเคลื่อน หากเป็นการทำด้วยใจ ทำด้วยความรัก จะช่วยให้เรามีพลังในการที่จะเรียนรู้ อย่างไม่น่าเชื่อ มาเป็น lifelong learner ในสังคมดิจิทัลด้วยกันค่ะ



ขอยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยความยินดี ก้าวที่กล้าและเราจะก้าวไปด้วยกันค่ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตี ชจรพีสิฐศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

สารต้อนรับนิสิตใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม



สวัสดีครับ นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ผมขอต้อนรับนิสิตทุกคนเข้าสู่รั้วเททอง ที่ซึ่งพวกเราจะได้เรียนรู้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สรรค์สร้างนวัตกรรมสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับประเทศสู่สากล นอกจากนี้ผมยังหวังว่านิสิตทุกคนที่ก้าวเข้ามาวันนี้จะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุดทั้งในด้านการเรียน การทำกิจกรรม และการฝึกประสบการณ์จริง ให้สมกับคำว่า “ปัญญาชน” และขออวยพรให้นิสิตทุกคนก้าวออกไปเป็นบัณฑิตที่สามารถชี้นำสังคมให้พัฒนาก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างยั่งยืน ยินดีต้อนรับสมาชิก SCI 48 ทุกคนครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล ชันโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

4 สารต้อนรับนิสิตใหม่

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

ถึงนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ที่รักทุกท่าน ในโอกาสวัน
ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566 ครูขอแสดงความยินดีกับนิสิต
ใหม่ของรั้วเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
ของคณะวิทยาศาสตร์ ครูชื่นชมยินดีในความสำเร็จก้าวแรกของทุก
ท่านที่จะมุ่งมั่นเพื่อสานความฝันของตนเอง ขอให้นิสิตใหม่ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งความสุจริต เรียนรู้
วิชาการอย่างมีความสุขและร่วมสนุกในการทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย ครูและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์
พร้อมที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่นิสิตใหม่ทุกท่าน จนเมื่อสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ท่านจะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมด้วยทักษะที่จำเป็น
สำหรับการประกอบสัมมาอาชีพในภายภาคหน้า ขอให้นิสิตใหม่ตั้งปณิธานที่จะศึกษาด้วยความ
มานะพยายาม และขออวยพรให้นิสิตทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและมีความสุขทุก
ช่วงเวลาที่อยู่ในครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้



ดร.พิชรวดี พูลสำราญ

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

สารต้อนรับนิสิตใหม่

รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้



ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ สู้รั้ว “เทาทอง” คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ครูขอ
อำนวยการให้นิสิตทุกท่านดำเนินชีวิตดังที่ตนปรารถนาในรั้วอุดมศึกษา
อย่างมีความสุข ทั้งสุขภาพ และสุขใจ ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจ ฝึกฝน สัม
หล่อหลอม องค์ความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบในทุก ๆ ด้าน เพื่อนำไปใช้เป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของ
นิสิตต่อไปในอนาคต

“If you are not willing to learn, no one can help you.
If you are determined to learn, no one can stop you.”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้

สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

สังคมในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นสังคมเล็กๆ ที่ถูกจำลองขึ้นมา เพื่อให้ นิสิตได้ทดลองการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ นิสิตจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ได้เรียนรู้การพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกที่ต้องเผชิญ การใช้ชีวิตในสังคมเล็กๆ แห่งนี้ นิสิตจะต้องระมัดระวัง และไตร่ตรองอยู่เสมอว่า นิสิตกำลังทำอะไร ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสังคมจำลอง แต่อย่าให้ความอิสระมาทำลายชีวิตตนเอง ตลอด 4 ปีที่นิสิตจะฝากชีวิตไว้กับ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตจะต้องเจออุปสรรคเพื่อเป็นบททดสอบ นิสิตต้องอดทน อดสาเห และทะเยอทะยาน เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตในอนาคต ดังคำที่ว่า “ต้นไม้ต้องเจอลม จึงจะเติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคง”



รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภกพงศ์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

ขอต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ลูกศิษย์ของครูทุกคน เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ 2566

ในปีการศึกษานี้ถึงแม้ว่าโรคระบาดโควิด-19 จะมีท่าทีที่จะทุเลาลงไปเป็นลำดับ แต่ก็ยังไม่หายไปสักทีเดี๋ยวนัก เราทุกคนจึงยังต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและศึกษาหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระบบอย่างเต็มที่ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้ดีเช่นที่เป็นมา

นอกจากนโยบายต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดเตรียมเพื่อบรรเทาปัญหาของทุกคนแล้ว ครูขอเสนอให้พวกเราได้ลองยึดหลักง่ายๆ “3 อ” เพื่อใช้สู้วิกฤตที่เกิดขึ้นดังนี้
อดทน: ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เราอาจจะได้พบ ได้เห็น ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวที่ไม่คุ้นเคยหรือสิ่งอันไม่พึงปรารถนา ขอให้พวกเราอดทน ไม่ท้อถอย และมุ่งมั่น



พัฒนาตนเอง และดูแลคนรอบข้างในทุกวาระที่พอจะทำได้

โอกาส: ในทุกวิกฤต มีโอกาสเสมอ ครูขอให้พวกเราพยายามหามุมมองที่ดี หาพลังบวก และแรงบันดาลใจให้ตนเอง และพยายามเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากปัญหาที่เกิดขึ้น

เอื้ออาทร: เข้าอกเข้าใจ เห็นใจ และช่วยเหลือผู้ที่เผชิญวิกฤตปัญหาต่างๆ เท่าที่พอจะทำได้

ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่นี้ ครูขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนสู่รั้วเทา-ทองอย่างเต็มตัว และขอต้อนรับนิสิตทุกคนกลับสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มที่อีกครั้ง และขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนเต็มเปี่ยมด้วยพลังกาย พลังใจ สมปรารถนา และที่สำคัญมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

๓ สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

แต่..นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ในนามของคณาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ที่กำลังจะได้เริ่มก้าวแรกของการเรียนในระดับอุดมศึกษาในรั้วเทา-ทองแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อนิสิตได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์แล้ว ก็ขอให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนของหลักสูตร และหวังว่านิสิตจะสามารถตัดทวงความรู้จากครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่ ได้คบหามิตรที่ดี ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดจนได้ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมต่อไป



ดร.พิชณันท์ อมรัตนพันธ์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าภาควิชาเคมี



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เป็นสมาชิกคนสำคัญของรั้วมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้ “ครอบครัวเทา-ทอง” จะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน มีสมาชิกหลายพันคน ที่จะกลายมาเป็นพี่เป็นน้อง คอยช่วยเหลือกัน เรียนรู้ประสบการณ์และเติบโตไปด้วยกัน สู่การเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอนาคต พร้อมกับการเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นจุดเริ่มต้นทางการพัฒนาประเทศของเราไปสู่ความทันสมัย ความสะดวกสบายของทุกคนในประเทศ ซึ่งต้องแลกมาด้วยความตั้งใจ ใฝ่ใจ ชยัน รับผิดชอบ พากเพียร และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

จะนำไปสู่ความสำเร็จของทุกคนตามที่ฝันไว้ คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเคมี ขอเป็นกำลังใจให้นิสิตใหม่ทุกท่านมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง และได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตามที่คาดหวังไว้

รองศาสตราจารย์.ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
หัวหน้าภาควิชาเคมี

สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

ขอต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกคน
นะครับ ขออวยพรให้นิสิตทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และประสบความสำเร็จในการเรียนตามที่มุ่งหวังไว้ครับ และหาโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ นอกเหนือไปจากวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะครับ

Welcome new students to the Faculty of Science, Burapha University. I wish you all good health and success in your studies, as well as encourage you to “study hard, play hard, and enjoy life @ Bangsaen”. I also encourage you to explore soft skills in addition to science, in particular English and IT skills.



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนพ สุขภารังษี
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์



โย่ว!!! นี่คือเสียงของเด็กวิทย์
ต้องตะโกนให้ดังไปเจ็ดทิศ

อยากจะใช้ ก็ต้องใส่ใจก่อน
ก่อนจะจบ ก็ต้องเรียนครบก่อน

และนี่คือ วิทยา sound
ทำ lab กันไปยาว ๆ

พี่ไม่ลืมว่าน้องมาจากไหน
เรียนคนเดียวก็คงไม่อาจไหว

อยากจะบอกให้เธอนั้นได้คิด
เราตั้งใจฟังนะ

อยากจะได้ ก็ต้องตั้งใจก่อน
ถ้าเรียนกันไม่ไหวก็ต้อง retire ก่อน

ของแกต้องใส่เสื้อกาวน์
แต่ทำให้ วิทยา proud

และน้องต้องพยายามขนาดไหน
และนี่คือ วิทยา team (let's go)

เพื่อน ๆ นี่คือวิทยาศาสตร์
รอบ ๆ มีของกินไม่ขาด

นั่งเรียนอยู่ใกล้ชายหาด
เติมไปด้วยตลาด

เป็นคนที่ชาญฉลาด
นี่แหละคือ วิทยาศาสตร์

(ตัดแปลงเนื้อร้องจาก ราชทูทองชาวน – YOUNGOHM Ft. SONOFO <https://www.youtube.com/watch?v=T322TDmOKJI>)

อาจารย์ภาณุพงศ์ บุญเพียร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

๓

สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคน ที่ได้มาเป็นสมาชิกใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความดีใจกับนิสิตทุกคนที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับการเรียนสอนและการใช้ชีวิตในบรรยากาศ “ริมหทะเล..บางแสน” สำหรับในช่วงระยะเวลาสี่ปีหลังจากนี้เป็นต้นไป ขอให้เรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก “เรียนให้รู้ ดูให้เห็น ทำให้เป็น” ตามแนวทางของตนเองและวิชาชีพ

ในนามของคณาจารย์และบุคลากร พร้อมด้วยศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของภาควิชาวาริชศาสตร์ ขออวยพรให้นิสิตทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จดังใจหวังทุกประการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร



ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยบูรพา ขอให้นิสิตสนุกกับการเรียนรู้ ค้นคว้า ค้นหาค้นหาและเติมเต็มความรู้ และทักษะตามความต้องการของตัวเองอย่างมีความสุข ความมุ่งมั่น และตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน จะเป็นเส้นทางที่นำนิสิตให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ

ดร. อโนชา สุขสมบุรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สารต้อนรับนิสิตใหม่

หัวหน้าสำนักงานการศึกษา

“ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนครับ การเรียนในระดับอุดมศึกษาจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของคุณหลายๆ คน โดยเฉพาะช่วงแรกเป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ การเรียน การใช้ชีวิต จึงขอให้นิสิตทุกคนดำเนินชีวิตด้วยสติ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี และระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ท้อสส่งเสียให้เราได้มาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้นิสิตทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน ได้ทำอาชีพที่เราฝันไว้ และบรรลุตามเป้าหมายที่เราหวังไว้ทุกประการ”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เครือภู
ผู้อำนวยการแทนหัวหน้าสำนักงานการศึกษา

เพลง “ไอ้วิทยา”

เพลง “ไอ้วิทยา” เป็นหนึ่งในเพลงเชียร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มักจะได้ยินกันบ่อยครั้ง ในกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น พิธีมอบอะตอม หรือการผูกข้อมือด้วยด้ายเหลือง โดยเนื้อหาของเพลงนั้น จะแสดงถึงอัตลักษณ์สำคัญของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความมุ่งมั่น มานะพยายามเป็นอย่างสูง จนสำเร็จถึงเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีการเรียนและทำกิจกรรมควบคู่กันไปนั่นเอง

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เพลงเชียร์เพลงนี้มีมนต์ขลัง นั่นคือ ในการขับร้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยเสียงของผู้ชายและผู้หญิงในการขับร้อง สอดประสานกันอย่างดี ประกอบกับท่วงทำนองที่ซ้ำ และเติมเปี่ยมไปด้วยพลังที่เข้มแข็ง แต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยน นั่นเอง จึงถือได้ว่าเป็นเพลงเชียร์ของคณะวิทยาศาสตร์อีกเพลงหนึ่งในหลาย ๆ เพลงที่ทรงคุณค่า และอยู่คู่กับคณะวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

<p>ไอ้วิทยาเรา ร่วมแรงร่วมใจ การเรียนไม่เว้น ทั้งสองสิ่งนั้น ไม่ว่าหน้าไหน เพื่อให้โลกรู้ ทุกสิ่งที่ได้ทำ วิทยานั้นไซ้</p>	<p>สีเหลืองงามสดใส เรารักใคร่กับทุกคน การเล่นเราขยัน ควบคู่กันไป เราพร้อมใจต่อสู้ ว่าเราสู้ไม่ถอย ได้รับความภูมิใจ กระเดื่องไถลาริงเอย.</p>
---	--

อาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตชั้นปีที่ 1

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาคณิตศาสตร์



ผศ.ดร.สินีนาฏ
ศรีรุ่งคล



ดร.ภคินกร
พูนพ่ายัพ

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล



ผศ.ดร.สารินี
เลิศประไพ



ผศ.ดร.อารยา
วิวัฒนวิช

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาสถิติ



อ.ภัทราภรณ์
ทิวทองเจริญ



ดร.สัทสรดา
สิงห์สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตชั้นปีที่ 1

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเคมี



ศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ รศ.ดร.จเร จรัสชญพงษ์ ผศ.ดร.สมบัติ ศิริไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาจุลชีววิทยา



ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ ผศ.สุดสายชล หอมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาชีวเคมี



ผศ.ดร.แฉววลี ไชคแสวงการ รศ.ดร.จิตติมา เจริญพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาชีววิทยา



ผศ.ดร.วิลาดี
คงเจริญสุนทร



ผศ.ดร.ศิริศาริษากร
USSHA



ผศ.ดร.สาลิณี
ขจรพิสิฐศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ



ผศ.ดร.สาลิณี
ชินฉนวน



ดร.นตทิขภู
รักพิบ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาฟิสิกส์



ผศ.ดร.ชัยศักดิ์
อิสโร



ผศ.ดร.นรงค์
อึ้งกิมบุน

อาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตชั้นปีที่ 1

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาวาริชศาสตร์



ผศ.ดร.อนุกุล
บุรณประทีปรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร



ผศ.ดร.ศณี
จิระสถิตย์

ผศ.ดร.สามารถ
สายสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม



ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข

รศ.ดร.รชนิบุษ
หิรัญสังจาเลิศ

ระบบสารสนเทศที่ควรรทราบ

ระบบบริการการศึกษา

<http://reg.buu.ac.th>

ลงทะเบียนเรียนและดาวน์โหลดคำร้องเกี่ยวกับการศึกษาต่าง ๆ

ระบบกู้คืนรหัสผ่านมหาวิทยาลัยบูรพา

<http://myid.buu.ac.th>

กู้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

<http://science.buu.ac.th>

ติดตามข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์

เฟสบุ๊กของคณะวิทยาศาสตร์

<https://www.facebook.com/scibuu.pr>

ติดตามข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

<http://scsa.buu.ac.th>

ติดตามข่าวสารสำคัญสำหรับนิสิต

ระบบสื่อสารภายในสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

<http://science.buu.ac.th/nisit/>

ติดตามข่าวสารและดำเนินการอื่น ๆ ได้แก่ ยื่นขอรับทุน จอกริควินัดหมายรับสิ่งของ หรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

เฟสบุ๊กฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

<https://www.facebook.com/scsabuu>

ติดตามข่าวสารสำคัญสำหรับนิสิต

เว็บไซต์กองกิจการนิสิต

<http://affairs.buu.ac.th>

ดำเนินการเกี่ยวกับการผ่อนผันทหาร จอกริคว กยศ. และ ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารสำคัญที่นิสิตควรรทราบ

- [รายละเอียด สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566](#)
- [การขอผ่อนผันการเรียกผลออนไลน์](#)
- [ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา](#)

ก.เอเย กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. คือหน่วยงานที่มีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนิสิต นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษา โดยการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง และเป็นข้อดีของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 นี้ ทุกหลักสูตรมีสิทธิ์กู้ยืมเงินได้ทุกหลักสูตร แต่การที่จะกู้ยืมเงินนั้น คงไม่ใช่แค่การให้มหาวิทยาลัยสอบถามว่าใครจะกู้บ้าง แล้วให้เงินกู้เลย แต่จะต้องมีกระบวนการขั้นตอน ซึ่งในปัจจุบันนี้ การยื่นกู้ก็ง่ายแสนง่าย เพราะทำผ่านออนไลน์ ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ มีกำหนดการสำคัญสำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ดังนี้

กำหนดการกู้ยืม กยศ. ของผู้กู้รายใหม่

ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านจากระบบ DSL	1 – 17 กรกฎาคม 2566
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1 – 17 กรกฎาคม 2566
ดำเนินการยื่นกู้ยืมและอัปโหลดเอกสาร	1 – 17 กรกฎาคม 2566
กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจสอบเอกสาร	17 – 21 กรกฎาคม 2566
ดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา	ถึงมหาวิทยาลัยไม่เกิน 31 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์กู้ยืมและกำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงิน	ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

โดยนิสิตสามารถติดตามกำหนดการกู้ยืมของผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษาได้จาก [ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา](#) และสามารถศึกษา [คู่มือการยื่นขอ](#) ได้จากลิงก์แนบ

อาคารต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์

ชื่ออาคาร	ชื่อย่อ	หน่วยงาน
อาคารสิรินธร	SD	สำนักงานคนบดี สำนักงานการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	CL	
อาคารเคมี	C	ภาควิชาเคมี
อาคารฟิสิกส์	PY	ภาควิชาฟิสิกส์
โรงปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยีสุญญากาศและ ฟิล์มบาง	-	
อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร	-	ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมทางด้านอาหาร	FE	
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	BS	ภาควิชาวาริชศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
อาคารคณิตศาสตร์	MA	ภาควิชาคณิตศาสตร์
โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	ภาควิชาวาริชศาสตร์
อาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	-	สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์



BUU
BURAPHA UNIVERSITY
WISDOM OF THE EAST

FSCI
Faculty of Science
Science Innovation for Better Sustainable Society

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่

ประจำปีการศึกษา

2566

Freshmen

#SCIBUU48